



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขยายช่องทางจำหน่ายลำไยของสหกรณ์ในจังหวัดลำพูนผ่านทางไปรษณีย์



กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขยายช่องทางจำหน่ายลำไยเกรดพรีเมียมของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดลำพูนผ่านทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ทาง Call Center 1545

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวถึงความร่วมมือกันในการจำหน่ายลำไยของสหกรณ์ในจังหวัดลำพูนผ่านทางไปรษณีย์ ภายใต้คำขวัญ “ส่งเป็นของขวัญถูกใจ ช่วยเกษตรกรไทยยิ้มได้” ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องโถงรับรอง อาคารปณท.สำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยระบายผลผลิตออกสู่ตลาด โดยใช้ศักยภาพด้านระบบขนส่งสินค้าของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตลำไยไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโครงการส่งเสริมคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็น

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้คุณภาพโดยการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ ประสานสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาด เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าในภูมิภาค มีสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 12 แห่ง แผนการรวบรวม 1,200 ตัน และได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และรักษาผู้ค้าตลาดเดิม ในปีการผลิต 2554 ที่ผ่านมา สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมส่งจำหน่ายลำไยคุณภาพผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ปริมาณ 128 ตัน มูลค่า 3.4 ล้านบาท



ขณะที่การจำหน่ายลำไยของสหกรณ์ในจังหวัดลำพูนผ่านทางไปรษณีย์ในปีนี้ ทางสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์เดิมที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางไปรษณีย์มาตั้งแต่ปี 2553 จะเป็นสหกรณ์หลักในการคัดเกรด และบริหารจัดการผลผลิตลำไยให้กับบริษัท ไปรษณีย์ จำกัด และยังได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตลำไยในจังหวัดลำพูนเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด สหกรณ์ผู้ผลิตผลิตผลเหมืองจี้ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด เป็นสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยที่จะเจรจาการค้าร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งจำหน่ายลำไยสดคุณภาพถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2555

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ลำไยที่สหกรณ์ได้รวบรวมและส่งจำหน่ายทางไปรษณีย์ จะคัดแต่ลำไยคุณภาพเกรด AA และ A บรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ผู้ผลิต บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ส่งจำหน่าย การรับประกันคุณภาพสินค้า สหกรณ์มีการรับประกัน หากสินค้าไม่ได้คุณภาพตามเกรด ที่ระบุ ยินดีรับคืนสินค้า/คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ในปีการผลิต 2555 ได้กำหนดแผนการจำหน่ายปริมาณ 200 ตัน ระยะเวลาดำเนินการ 35 วัน เฉลี่ยวันละ 1,100 กล่อง



ผลที่ได้จากการจัดจำหน่ายผลผลิตโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด คือ สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจ รวบรวม และจำหน่ายลำไย มีช่องทางการตลาดที่แน่นอนและยั่งยืน ระบบไปรษณีย์สามารถช่วยระบายสินค้าจากเกษตรกรไป ถึงผู้บริโภคโดยตรง ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการหาซื้อผลไม้ไม่ตามฤดูกาล เกษตรกรผู้ผลิตให้ความสำคัญ กับการพัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าสินค้าในตลาดทั่วไป และที่สำคัญ ลำไย ภายใต้อแบรนด์สหกรณ์ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจด้านคุณภาพจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าและผู้ที่สนใจ สามารถ ติดต่อสั่งซื้อลำไย คุณภาพ ได้ที่ Call center 1545 และ WWW.postermart.com